

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต่างต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และเทคโนโลยี ประกอบกับเป็นยุคการค้าแบบไร้พรมแดน การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น การกีดกันทางการค้าลดลง ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นธุรกิจที่สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้ ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ (วรรณุช พัทธตระกูล และสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ, 2546 และพสุ เดชะรินทร์, 2541)

ผู้บริหารจะสามารถปฏิบัติหน้าที่หลักที่สำคัญอันได้แก่ การวางแผน การสั่งการและจูงใจ การควบคุม และการตัดสินใจ เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่มีความถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเงิน (Financial Information) หรือข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial Information) ข้อมูลอย่างหนึ่งที่น่าจะมีความสำคัญต่อการบริหารธุรกิจเป็นอย่างมากคือ ข้อมูลทางการบัญชี เนื่องจากเป็นข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการทำกำไรของกิจการได้ ผู้บริหารจะนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประกอบการวางแผน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การตั้งราคา การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย การวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน การวางแผนลงทุนในโครงการต่าง ๆ เป็นต้น โดยเป็นหน้าที่ของแผนกบัญชีที่จะต้องจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร เพื่อช่วยให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (วรรณุช พัทธตระกูล และสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ, 2546 สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2544 และธัญกร สุทธิทวี, 2546)

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ซึ่งได้กำหนดให้มีการกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน มีจำนวนโรงงานที่เปิดดำเนินการจำนวน 65 โรงงาน ประกอบด้วยโรงงานที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม

ส่งออกจำนวน 43 โรงงาน อยู่ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปจำนวน 22 โรงงาน (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2544) ซึ่งนักลงทุนมีด้วยกันหลายสัญชาติ ดังนั้นธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จะต้องมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนในประเทศมากขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาการจัดทำข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพื่อให้ผู้บริหาร นักบัญชี นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนได้

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการจัดทำข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

นิยามศัพท์

ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร คือข้อมูลที่จัดทำออกมาในรูปแบบรายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทางการบัญชีทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อช่วยผู้บริหารในการวางแผน เช่น การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ซึ่งจะนำมาประกอบการสั่งการและจูงใจผู้ได้บังคับบัญชา ในการควบคุมจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่วางไว้ เพื่อวิเคราะห์ผลต่าง หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุง และในการตัดสินใจวิเคราะห์ทางเลือกและแก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ เช่น การเลือกลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ทำให้ทราบถึงการจัดทำข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหารของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน